





# สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

15 พฤศจิกายน 2567



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p> <b>นโยบาย</b></p> <p><b>เปิดกิจกรรมขับเคลื่อนนโยบายคนไทยห่างไกลโรค NCDs</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : : นสพ. ไทยรัฐ เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, สยามรัฐ, กรมประชาสัมพันธ์, บ้านเมือง, ผจก., thailandplus, blogspot, ch3plus, INN, voicetv, hfocus, thecoverage)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. กล่าวเปิดกิจกรรมการขับเคลื่อนนโยบายคนไทยห่างไกลโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ครั้งที่ 3 ณ ม.เจ้าพระยา จ.นครสวรรค์ ว่า สธ. ใช้กลไก อสม. เป็นผู้ส่งต่อความรู้ ความเข้าใจในการปรับพฤติกรรมการกินสู่ประชาชน. สอนให้เข้าใจการคิดคำนวณพลังงานที่ร่างกายต้องการในแต่ละวัน และกินอาหารแบบนับคาร์บ โดยยึดหลักง่ายๆ ว่า "โปรตีนอย่าให้ขาด คาร์บอย่าให้เกิน เพิ่มเติมด้วยไขมันดี" ซึ่งหลักการกินแบบนี้คาร์บดำเนินการในกลุ่มผู้ป่วยเบาหวานหลายพื้นที่ได้ผลดีมาก หลายรายลดยาหรือหยุดยาเบาหวานได้ จึงขยายผลทั่วประเทศ จากการจัดกิจกรรมรณรงค์ในเขตสุขภาพที่ 7, 8, 11 และ 12 จำนวน 25 จังหวัด มีผู้ร่วมเรียนรู้การนับคาร์บรวม 546,705 คน.</p>	
<p> <b>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</b></p> <p><b>วันเบาหวานโลก</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ไทยรัฐ เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, สวท.91, hfocus, TNN)</p> <p>- นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า วันที่ 14 พ.ย.ของทุกปี เป็นวันเบาหวานโลก ประเทศไทยยังคงมีผู้เป็นเบาหวานรายใหม่เพิ่มขึ้นปีละไม่ต่ำกว่า 3 แสนราย และพบว่า มีผู้ที่ป่วยเป็นเบาหวานจำนวนมากไม่ได้รับการวินิจฉัยและไม่รู้ว่าตนเป็นเบาหวาน เนื่องจากไม่ตระหนักถึงอาการและความเสี่ยง ทำให้ตรวจคัดกรองล่าช้า ขอให้ประชาชนตระหนักถึงการดูแลตนเองให้ห่างไกลโรคเบาหวาน ด้วยการ "อย่าส่งต่อโรคเบาหวาน ขอให้โรคเบาหวานสิ้นสุดที่รุ่นเรา"</p> <p>- นพ.จินดา โรจนเมธินทร์ ผอ.รพ.ราชวิถี กล่าวว่า โรคเบาหวานมาจากระดับน้ำตาลในกระแสเลือดสูงมากจนมีน้ำตาลรั่วออกมากับปัสสาวะ หากปล่อยไปนานๆ โดยไม่รักษาอย่างถูกวิธีจะทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนที่ร้ายแรง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (กรุงเทพธุรกิจ, hfocus, thailandplus)</p> <p>- นพ.สมฤกษ์ จิงสมาน อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ กล่าวว่า กรมฯ มีการศึกษาวิจัยสารสำคัญในพืช ผัก สมุนไพร พบมีสารสำคัญช่วยควบคุมสมดุลระดับน้ำตาลในเลือดของร่างกาย เช่น มะระขี้นก ผักเชียงดา ผักชีลาว หม่อน กระจี้บ เป็นต้น รวมถึงแนะนำการออกกำลังกายด้วยท่าฤๅษีคีดตदन สมาธิบำบัด และนวัตกรรมการดูแลสุขภาพแบบไทย ประยุกต์กะลามะพร้าวผ่าครึ่ง นำมาเป็นอุปกรณ์ใช้เท้าเหยียบ เพื่อกระตุ้นระบบไหลเวียนเลือดกระตุ้นระบบประสาทลดอาการชาเท้าได้</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผจก., sondhitalk)</p> <p>- นพ.ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ผู้ป่วยโรคเบาหวานต้องดูแลและจัดการตนเองให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุข โดยด้านร่างกาย รับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพและมีกิจกรรมทางกายอย่างสม่ำเสมอ ด้านจิตใจปรับมุมมองในเชิงบวก ลดความเครียด และความวิตกกังวล ที่เกิดจากการต้องดูแลตนเองอย่างต่อเนื่อง และด้านสังคมเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ในสังคมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้าง</p> <p>- นพ.อดิสรณ์ วรรณชนะศักดิ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเป็นสิ่งสำคัญในการป้องกันและรักษาโรคเบาหวาน ผู้ป่วยต้องติดตามสุขภาพและปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการกลับมาของโรคเบาหวาน สำหรับประชาชนทั่วไปที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไป ควรตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคเบาหวานปีละ 1 ครั้ง หากตรวจพบตั้งแต่เริ่มแรก และรักษาได้เร็วจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนได้</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (thaimlmnews, today-realnews, thaitodaynews, thailandplus)</p> <p>- นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ อธิบดีกรมวิทย์ฯ เผย กรมฯ ดำเนินการทดสอบความชำนาญการตรวจระดับน้ำตาลสะสมในเลือด HbA1c แก่ห้องปฏิบัติการทั่วประเทศ เพื่อให้ทุกแห่งได้มาตรฐานเดียวกัน สามารถปรับปรุงคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ให้ถูกต้องแม่นยำมากขึ้น มีความน่าเชื่อถือ ส่งผลดีต่อการวินิจฉัย การรักษา และการติดตามภาวะความเสี่ยงของโรคเบาหวานอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็ประโยชน์ต่อการป้องกันและควบคุมโรคเบาหวานในประเทศไทย สำหรับห้องปฏิบัติการภาครัฐและเอกชนที่สนใจ ติดต่อได้ที่สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (hfocus, thecoverage)</p> <p>- นพ.เจด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า สปสช. ร่วมรณรงค์วันเบาหวานโลก ปี 2567 ภายใต้คำขวัญ “สุขภาพ สุขใจ โลกสดใส ใส่ใจเบาหวาน” สนับสนุนงบประมาณรองรับการดำเนินงานกิจกรรมของ อสม.ในรูปแบบแพ็คเกจบริการเพื่อลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในชุมชนในทุกหมู่บ้านทั่วประเทศจำนวน 75,142 แห่ง และในปีงบประมาณ 2568 ได้จัดสรรงบประมาณบริการควบคุมป้องกันรักษาโรคเรื้อรัง 1,299 ล้านบาท ครอบคลุมการดูแลผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 1 และชนิดที่ 2 หญิงตั้งครรภ์ที่ถูกวินิจฉัยว่าเป็นเบาหวาน และหญิงตั้งครรภ์ที่พบเป็นโรคเบาหวานก่อนการตั้งครรภ์ พร้อมขอให้ประชาชนตระหนักหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง และดูแลสุขภาพ โดยออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ</p>	
<p><b>โรคไทรอยด์</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.มติชน, เว็บไซต์ (มติชน, เคลลิวส์, thaipbs, hfocus, thebangkokinsight, newtv)</p> <p>- นพ.ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล อธิบดีกรมควบคุมโรค เผยจากกรณีพบการระบาดของโรคไทรอยด์ใน รร.ย่านปทุมวัน กรุงเทพฯ ทีมปฏิบัติการสอบสวนควบคุมโรคได้ลงสอบสวนโรคร่วมกับ สปคม. สำนักอนามัย กทม. ศบส. และสำนักงานเขตปทุมวัน พบว่าเด็กนักเรียนป่วยโรคไทรอยด์ การค้นหาผู้ป่วยและผู้สัมผัสเพิ่มเติม พบว่า เพื่อนใน รร.กลุ่มเดียวกันและกลุ่มที่มีกิจกรรมร่วมกันมีอาการป่วยแต่ไม่รุนแรง สาเหตุการแพร่ระบาดคือ นร.อยู่ในห้องปรับอากาศและทำกิจกรรมร่วมกัน ยืนยันพบเชื้อรวม 20 ราย อยู่ระหว่างติดตามและควบคุมโรคในกลุ่มผู้สัมผัสใกล้ชิดเพิ่มเติม ข้อมูลระบบเฝ้าระวังโรคดิจิทัล พบตั้งแต่ 1 ม.ค. – 13 พ.ย.67 มีผู้ป่วย 1,290 ราย ผู้เสียชีวิต 2 ราย พบผู้ป่วยสูงสุดใน จ.ยะลา ปีตตานี และนราธิวาสตามลำดับ สูงสุดในกลุ่มอายุ 0-4 ปี กลุ่มที่น่าเป็นห่วง คือ เด็กเล็กอายุน้อยกว่า 1 ปี ที่อาจจะได้รับวัคซีนไม่ครบหรือภูมิคุ้มกันยังไม่แข็งแรง และกลุ่มผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัว โดยเฉพาะโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด หรือผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง</p> <p>- พญ.จุไร วงศ์สวัสดิ์ นพ.ทรงคุณวุฒิและโฆษกกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ขณะนี้พบว่าบางพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคไทรอยด์มีการฉีดวัคซีนยังไม่ครอบคลุม เน้นย้ำผู้ปกครองพาบุตรหลานเข้ารับวัคซีนให้ครบตามกำหนด สำหรับเด็กเล็กต้องได้รับตั้งแต่ 2 เดือน 4 เดือน 6 เดือน 1 ขวบครึ่ง และเข็มกระตุ้นตั้งแต่ 4 ขวบขึ้นไป สำหรับเด็กโตอายุมากกว่า 10 ขวบขึ้นไป และผู้ใหญ่สามารถพิจารณาการรับวัคซีนเข็มกระตุ้นเพื่อเสริมภูมิคุ้มกัน</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ไทยรัฐ</p> <p>- พญ.จิรา ศักดิ์ศิริธร รองผอ.สคร.ที่ 7 ขอนแก่น เผยโรคไทรอยด์ส่วนใหญ่จะเกิดกับเด็กเล็กที่มีอายุต่ำกว่า 1 ขวบ หรือในกลุ่มผู้สูงอายุที่เป็นกลุ่มเสี่ยงสูง ควรป้องกันตั้งแต่แม่ตั้งครรภ์ ซึ่งการฉีดวัคซีนไทรอยด์ช่วง 20 สัปดาห์ขึ้นไปจะสามารถให้ภูมิคุ้มกันกับลูกที่คลอด และเด็กควรได้รับวัคซีนตามกำหนดรอบอายุ ซึ่งจะอยู่ในวัคซีนคอตีบไทรอยด์บาดทะยัก คีดพีรี ที่สถานบริการของรัฐ</p>	
<p><b>อุบัติเหตุจมน้ำคืนลอยกระทง</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ มติชน</p> <p>- นพ.ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า วันลอยกระทงทุกปีจะเกิดอุบัติเหตุคนจมน้ำเสียชีวิต โดยช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (2562-2566) มีคนจมน้ำเสียชีวิตในคืนลอยกระทง รวม 11 คน อายุต่ำสุด 10 ปี และอายุสูงสุด 62 ปี สาเหตุที่พบมากที่สุด คือ เก็บเงินในกระทง รองลงมาพลัดตก เมาสุรา เรือล่ม กระโดดลงไปช่วย ซึ่งกรมควบคุมโรคได้เน้นย้ำมาตรการป้องกันการจมน้ำอย่างต่อเนื่อง คือ ไม่เมา ไม่เก็บ ไม่ปล่อยเด็กตามลำพัง และขอเชิญชวนให้ทุกคนลอยกระทงโดยไม่ใส่เงินลงไป ในกระทง ขอความร่วมมือหน่วยงานที่จะจัดงานลอยกระทงยึดหลัก 3 เตรียม คือ 1.เตรียมพื้นที่ให้ปลอดภัย ติดป้ายเตือนพื้นที่เสี่ยง มีผู้ดูแลและช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 2.เตรียมชูชีพ สำหรับผู้โดยสารเรือทุกคนและไม่บรรทุกเกินจำนวน 3.เตรียมอุปกรณ์ บริเวณแหล่งน้ำที่จัดงานเป็นระยะเพื่อช่วยเหลือกรณีฉุกเฉิน และมีคำแนะนำในการป้องกันการบาดเจ็บจากพลุ ประทัด ดอกไม้ไฟ 1.ห้ามให้เด็กจุดด้วยตนเอง 2.ไม่เก็บประทัดติดตัว 3.ไม่จุดประทัดซ้ำหากจุดแล้วไม่ติด</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>4.ห้ามโยนใส่ผู้อื่น 5.ออกห่างจากบริเวณที่จุด 6.ควรเตรียมภาชนะบรรจุน้ำไว้ใกล้ๆ กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน</p> <p>- นพ.ธิตติ แสงธรรม รองอธิบดีกรมอนามัย เชิญชวนประชาชนลดยกระพริบกระจกแบบ 1 ใบต่อ 1 ครอบครัว ด้วย 5 วิธี คือ 1.เลือกใช้วัสดุธรรมชาติ 2.เลือกใช้วัสดุย่อยสลายได้ไว 3.เลือกกระพริบขนาดเล็กใช้วัสดุน้อย ช่วยลดปริมาณขยะ 4.ลดยกระพริบร่วมกัน เป็นการสานสัมพันธ์ที่ดี และ 5.ลดยกระพริบออนไลน์</p>	
<p><b>ภารกิจควมรวมจิตเวชและยาเสพติด</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ hfocus</p> <p>- นพ.กิตติศักดิ์ อักษรวงศ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต ตรวจเยี่ยมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามภารกิจควมรวมจิตเวชและสารเสพติดแบบไร้รอยต่อ เขตสุขภาพที่ 1 ประกอบด้วย รพ.สวนปรุง สถาบันพัฒนาการเด็กกราชนครินทร์ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 รพ.ธัญญารักษ์เชียงใหม่ และรพ.ธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน พบหน่วยบริการมีการบูรณาการงานสุขภาพจิตและสารเสพติดในพื้นที่ ผู้ปฏิบัติงานทุกคนมีส่วนสำคัญในการดูแลผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตจากสารเสพติด ทำให้งานมีประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งนี้ สธ. ได้บูรณาการระบบรายงานข้อมูลการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด และระบบคลังข้อมูลด้านการแพทย์ Health Data Center (HDC) ให้มีความครอบคลุมมากขึ้น จะให้การสนับสนุนผ่านกลไกของ Service plan ทั่วประเทศ นอกจากนี้ สนับสนุนให้มีเตียงผู้ป่วยไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 พร้อมแผนเติมอัตรากำลังบุคลากรในเขตสุขภาพ</p>	
<p><b>การนำเข้าเครื่องสำอางรูปแบบ ไวอัล</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (มติชน, ไทยโพสต์, thaipbs, thaitodaynews, thailandplus)</p> <p>- ภก.มรกต จรุงวรธนะ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์ฯ ออ. เผยว่า ออ.ตรวจพบการนำเข้าเครื่องสำอาง คาวิ คอสเมติก เฟซเชียล ลิฟท์ เอสเซนส์ รูปแบบขวดแก้วขนาดเล็ก/ ขวดแก้ว/ ขวดพลาสติก/ ซองพลาสติก/ ซองพอยด์ ใช้หาบริเวณภายนอกร่างกายเท่านั้น แต่มีการนำเข้าผลิตภัณฑ์ในรูปแบบไวอัล (VIAL) ซึ่งไม่ตรงกับรูปแบบที่จัดแจ้งไว้ พร้อมเตือน ปชช. ระวังระวังการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์</p>	
<p><b>ประกาศกำหนดมาตรฐานการให้บริการแพทย์ทางไกล</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ Hfocus</p> <p>- ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ สป.สธ. เรื่อง มาตรฐานการให้บริการของหน่วยบริการในการบริการการแพทย์และสาธารณสุขทางไกล พ.ศ. 2567 ลงนามโดย นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. โดยกำหนดให้ สป.สธ. มีหน้าที่พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการให้บริการทางไกลของหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัด สธ.</p>	
<p><b>แก้ไข ประกาศแบ่งส่วนราชการตาม ‘พ.ร.บ.สบข.’เพิ่มเติม</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ thecoverage</p> <p>- ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง “การแบ่งส่วนราชการตามพระราชบัญญัติสถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. 2562 (ฉบับที่ 2)” เมื่อวันที่ 12 พ.ย. 2567 ซึ่งลงนามโดยนายสันติ พร้อมพัฒน์ รมช. สธ. ปฏิบัติราชการแทน รมว.สาธารณสุข ประกาศ ณ วันที่ 5 มี.ค. 2567 โดยมีสาระสำคัญคือ แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การแบ่งส่วนราชการตามพระราชบัญญัติสถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. 2562 เพื่อการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพเกิดผลสัมฤทธิ์ และเป็นปัจจุบัน</p>	
<p><b>นักวิชาการ กังวลร่าง พ.ร.บ.เหล้า ฉบับใหม่</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ hfocus</p> <p>- สสส. ร่วมกับ ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.) จัดการประชุมวิชาการสุราระดับชาติ ครั้งที่ 13 พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2567 ณ รร.มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น สสส. โดยนพ.นิพนธ์ ชินานนท์เวช คณะภมร.วิสามันพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และผอ.สนง.คกก.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (สคอ.) กล่าวถึงพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ฉบับใหม่ ซึ่งมี 5 ร่างที่เข้าไปในการประชุม มีทั้งเข้มข้นขึ้นและผ่อนคลายเป็นบางเรื่อง เช่น การห้ามดื่มในสถานที่ห้ามขาย และในเวลาห้ามขาย เรื่องโซนนิง คาดเดือนธ.ค.67 จะแล้วเสร็จ จากนั้นนำเข้าวาระในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา อีกชั้นหนึ่ง ไม่เกิน 60 วันจะประกาศใช้ โดยลงในราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้มีผลบังคับใช้ต่อไป ส่วนกฎหมายลูกที่ใช้เป็นกฎหมายประกอบต้องดำเนินการให้เสร็จภายใน 1 ปี</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- รศ.ดร.นพ.อุดมศักดิ์ แซ่โง้ว ผอ.สถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ มวลัยลักษณ์ กล่าวว่า สิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อ พรบ.ฉบับใหม่ผ่านออกมา ทำให้เกิดข้อกังวล ซึ่งอาจมีข้อกำหนดควบคุมน้อยลง ส่งผลให้กฎหมายที่ควบคุมด้านสุขภาพ มีกรรมการภาคธุรกิจไปร่วมได้ในอนาคต หรือหากกฎหมายออกมาอาจถูกอ้างในประเทศอื่นได้ว่า ประเทศไทยเสรีขึ้นให้ประเทศอื่นมีโอกาสทำเช่นกันได้หรือไม่</p> <p>- นายธีระ วัชรปราณี คณะภค.วิสามันท์พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และผอ.สงนง.เครือข่ายองค์กรงดเหล้า กล่าวว่า ในปัจจุบันมีความท้าทายในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพราะมีการตลาดแบบสื่อดิจิทัล เพิ่มลูกค้าเป็นเยาวชนและผู้หญิง มีผู้ผลิตรายย่อยและรายกลางมากขึ้น จึงเป็นข้อห่วงใยในกฎหมายฉบับใหม่</p>	
<p><b>วิจัยถอดรหัสการสร้างต้นแบบถ่ายโอน รพ.สต.ด้วยเครือข่าย</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ Hfocus</p> <p>-ผศ.ดร.จรวัยพร ศรีศัลลักษณ์ รอง ผอ. สวรส. เผยว่า สวรส. ร่วมกับวิทยาลัยสหวิทยาการ มธ. และหน่วยงานเครือข่าย จัดสัมมนาวิชาการ ส่งคืนข้อมูลงานวิจัยและถ่ายทอดความรู้ให้แก่พื้นที่ ภายใต้หัวข้อ “สร้างต้นแบบด้วยเครือข่าย: สู่ก้าวอย่างที่มีมั่นคงของระบบสุขภาพปฐมภูมิ กรณีการถ่ายโอนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)” เพื่อนำผลการศึกษาวิจัยไปใช้ประโยชน์ ควบคู่กับการเสริมองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ โดยมีการสนับสนุนทุนวิจัย ทั้งหมด 49 โครงการ หนึ่งในนั้นคือโครงการรูปแบบการถ่ายโอน รพ.สต. ให้อบจ. ที่ทำให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพปฐมภูมิได้ดีขึ้น พร้อมได้จัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายจากการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิด้วยหลักเวชศาสตร์ครอบครัวในพื้นที่ 11 อบจ.นาร่อง ได้แก่ ระยอง ปราจีนบุรี กำแพงเพชร ปัตตานี น่าน เชียงใหม่ อุบลราชธานี สกลนคร ลำปาง สุโขทัย เพชรบูรณ์ ด้วยแนวทางการประเมินเชิงพัฒนาและทฤษฎีว่าด้วยการเปลี่ยนแปลง</p>	-
<p><b>รพ.สต. เมืองเพ็ญหลังถ่ายโอน</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ The Coverage</p> <p>- นางประภัสสร ชาลีคาร ผอ.รพ.สต.เมืองเพ็ญ จ.ขอนแก่น เผยว่า รพ.สต.เมืองเพ็ญ และรพ.สต.อื่น ๆ ใน จ.ขอนแก่น ได้ถ่ายโอนภารกิจไปยัง อบจ.ขอนแก่น แบบยกจังหวัด เมื่อปีงบประมาณ 2566 พบมีทั้งข้อดีและข้อที่ต้องได้รับการแก้ไขและพัฒนาต่อ ข้อดีคือความก้าวหน้าของบุคลากรหากมีความพร้อมในการทำตำแหน่งชำนาญการพิเศษสามารถทำได้ตั้งแต่ปีแรกที่ถ่ายโอน และยังได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษประจำปี แต่สิ่งที่ขาดหายหรือลดลงไป คือกระบวนการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรแต่ละวิชาชีพ พบบุคลากรใน รพ.สต. ถ่ายโอน หลายแห่ง และหลายวิชาชีพ ไม่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะอย่างต่อเนื่อง</p>	-
<p><b>แนวทางแก้ไขปัญหาบริหารกำลังคนหลังถ่ายโอนรพ.สต.</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ The Coverage</p> <p>- นักวิจัยจากคณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก ทำการศึกษาเรื่อง “ข้อเสนอเชิงนโยบายการบริหารอัตรากำลังคนด้านสุขภาพช่วงระยะเปลี่ยนผ่านจากการถ่ายโอน รพ.สต. สู่ อบจ.” เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการจัดอัตรากำลังคนด้านสุขภาพในช่วงเปลี่ยนผ่านอย่างละเอียด และมีข้อเสนอเชิงนโยบายสำหรับแก้ไขปัญหที่เกิดขึ้น 7 ข้อ ดังนี้ 1. ควรสื่อสารสร้างความเข้าใจในเรื่องของการถ่ายโอนกำลังคน ควรทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) อย่างเร่งด่วน เพื่อพัฒนาศักยภาพ อบจ. ในด้านบริการสุขภาพปฐมภูมิ 2.บุคลากรที่ไม่ประสงค์ถ่ายโอน สธ. ควรเพิ่มทางเลือกให้ 3. กสพ.ต้องดำเนินการตามบทบาทหน้าที่ที่กำหนดในคู่มือแนวทางการดำเนินการถ่ายโอนฯ 4. ในระยะยาว อบจ. ควรจัดทำกรอบอัตรากำลัง และจัดสรรให้มีบุคลากรด้านสุขภาพในทุกสาขาวิชาชีพให้กับ รพ.สต. ถ่ายโอน โดยเฉพาะแพทย์ 5. พัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศด้านบุคลากร เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติ 6.ควรทำคู่มือเกี่ยวกับแนวทางการเลื่อนระดับความก้าวหน้าในสายวิชาชีพ 7.ควรจัดทำแนวปฏิบัติสิทธิประโยชน์ที่ไม่ต่ำกว่าเดิม รวมทั้งสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติให้กับบุคลากร รพ.สต. ด้วยเพื่อให้เกิดความมั่นใจกับบุคลากร</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>ไข้หวัดนก</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, สยามรัฐ, กรมประชาสัมพันธ์, postjung, xinhuathai)</p> <p>- สำนักข่าวต่างประเทศรายงานเมื่อ 14 พ.ย. 2567 ว่า วิทยุกระจายเสียงในประเทศแคนาดาถูกตรวจพบว่าติดเชื้อไวรัสไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N1 เป็นรายแรกของประเทศ หลังจากล้มป่วยอาการวิกฤติ โดยที่เขาไม่มีประวัติไปสัมผัสกับปศุสัตว์ เช่น วัว หรือ สัตว์ปีก ที่มีเชื้อหมูนเวียนอยู่เลย รวมถึงเชื้อไวรัสที่พบเป็นกลุ่ม 2.3.4.4b จีโนไทป์ D1.1 พบหมูนเวียนอยู่ในนกป่าและสัตว์ปีก แตกต่างจากเชื้อที่กำลังแพร่ในฟาร์มปศุสัตว์ของสหรัฐฯ ทั้งนี้ ประเทศแคนาดายังไม่พบการระบาดของไข้หวัดนกในฟาร์มเลี้ยงวัว แต่พบการระบาดในฟาร์มสัตว์ปีกแล้ว</p>	